



สรุปผลการเข้าพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (เมืองจันทร์, โพธิ์ศรีสุวรรณ)

จุดประสงค์ : เพื่อติดตามการทำงานของเกษตรกร

ผู้ร่วมลงพื้นที่จำนวน : ๒ คน

จุดที่ ๑ พื้นที่เมืองจันทร์

เข้าพื้นที่แปลงเกษตรกรที่บ้านไผ่น้อย ตำบลเมืองจันทร์ เข้าติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกร นายทิต บัวไข ในช่วงนี้เกษตรกรอยู่ในระหว่างเตรียมการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ในระหว่างการรอเก็บเกี่ยวเกษตรกรกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ เกษตรกรยังดำเนินการอยู่คือการปลูกผักในโรงเรือน, โดยรอบบริเวณโรงเรือนและการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งภายในโรงเรือนเกษตรกรเองได้ทำการปลูก ผักชีหอม ผักกาด หอมแบ่ง ภายนอกโรงเรือนทำการปลูกพริก พืชสวนครัว ถั่วฝักยาวและผักบุ้งน้ำ รอบบริเวณพื้นที่โรงเรือนเพื่อไว้รับประทานเองในครอบครัวและจำหน่าย ในส่วนของการเลี้ยงจิ้งหรีดเกษตรกรได้ทำการเลี้ยงจิ้งหรีดจำนวน ๒ บ่อ อายุประมาณ ๑ เดือน นอกจากผลผลิตจากผักในโรงเรือนและจิ้งหรีดแล้วทางเกษตรกรได้มีการจำหน่ายมะพร้าว น้ำหอม ทั้งลูกสดและต้นพันธุ์ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จทางเกษตรกรเองได้มีการวางแผนที่จะทำการปลูกงา และถั่วลิสง เพื่อปรับสภาพดินหลังจากทำนาและยังเพิ่มรายได้ในระหว่างการรอฤดูกาลหน้า

รายได้ : ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา	แนวทางการแก้ไข
- ไม่พบปัญหา	- ไม่มี

ภาพกิจกรรม



จุดที่ ๒ พื้นที่โพธิ์ศรีสุวรรณ

เข้าพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของเกษตรกรนายสมเด็จ เศรษฐศรี ในพื้นที่บ้านแสง ตำบลอิเซ เกษตรกรได้เริ่มมีการปลูกผักขนาดแปลง กว้าง ๑.๒๕ เมตร ยาว ๓ เมตร บริเวณด้านหน้าที่พักอาศัยจำนวน ๓ แปลง ผักที่ปลูกได้แก่ หอมแบ่ง ผักกาด และผักชีหอม ปลูกแบบไม่ใช้โรงเรือนโดยรอบบริเวณที่พักมีการเพาะเลี้ยงปลาและเปิดเนื้อจำนวน ๔๐ ตัว ในส่วนของการเพาะเลี้ยงจึงหริตเกษตรกรได้ทำการขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากเดิมเพิ่มจำนวน ๙ บ่อ จากเดิม ๕ บ่อ และทำเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองกักโดยรอบ เพื่อให้ง่ายแก่การรักษาความสะอาด เกษตรกรยังคงเพาะเลี้ยงจิ้งหริตอยู่ ๕ บ่อ อายุอยู่ที่ประมาณ ๑ เดือน ซึ่งแต่ละบ่ออายุจะห่างกันประมาณ ๑ สัปดาห์ ซึ่งสามารถส่งขายได้หมดใน ๑ เดือน พื้นที่โดยรอบทำการปลูกข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกรจะทำการปลูกนาประมาณ ๑ ไร่ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

จากการสอบถามเกษตรกรในการขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงจิ้งหริตเพื่อให้เพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปเป็นอาหารพร้อมรับประทาน เช่น จิ้งหริตคั่ว จิ้งหริตอบกรอบ (บรรจุถุงสุญญากาศหรือกระป๋อง) ทางเกษตรกรมีความคิดเห็นตรงตามที่ทีม อสพ. ได้ให้คำปรึกษา ทางเกษตรกรให้ความสนใจมากในการที่จะทำการแปรรูจิ้งหริตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม แต่เกษตรกรยังคงกังวลในเรื่องการผลิตที่จะทำเพื่อออกจำหน่าย ในเรื่องต้นทุนที่จะทำการผลิตรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากเกษตรกรเองไม่เคยได้เห็นการแปรรูป จึงทำให้เกษตรกรเองยังจะดำเนินการขายไปในแบบเดิมต่อไป

รายได้ : ๘,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ บาท (ได้จากการจำหน่ายจิ้งหริต,เปิด,ปลา)

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา	แนวทางการแก้ไข
- ไม่พบปัญหา	- ไม่มี

ภาพกิจกรรม



โดย
นายศุภชัย บุญเฉลียว
นักวิชาการ